
 
 

รายงาน 
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู 

โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการบอกเลาผาน VDO Camera (Clip Story Telling) 
 
 
 
 
 

เรื่อง  
ประสบการณและเทคนิคในการปฏิบัติงานดานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักการประชุม 
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ผลผลิตทีไ่ดจากการดาํเนนิการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

----------------------------------------------- 
 
   ตามที่คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเห็นชอบให 

องคความรู เร่ือง  การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ  

ซึ่งสํานักการประชุมและสํานักกฎหมาย เปนเจาภาพหลัก และเปนองคความรูหนึ่งในจํานวน ๔  

องคความรู  ที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือมาดําเนินการจัดทําในป พ.ศ. ๒๕๕๓  นั้น 
 
   ในสวนสํานักการประชุมไดดําเนินการกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู โดยใชเทคนิค

การเลาเร่ืองดวยการบอกเลาผาน VDO Camera (Clip Story Telling) ในหัวขอเรื่อง ประสบการณและ

เทคนิคในการปฏิบัติงานดานการประชุม  โดยการสัมภาษณนางสุวิมล  ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา 

ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓  ทั้งนี้ เพ่ือนําผลผลิตดังกลาวเผยแพรผานทาง KM Website  และ
มุมความรู KM Corner ณ หองสมุดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป 
 
   สรุปคําสัมภาษณ  

     
สํานักการประชุม  :  ทานเลขาธิการวุฒิสภามีคตหิรือหลักในการทํางานอยางไร  
 
เลขาธิการวุฒิสภา  : โดยสวนตนแลวจะปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด และเราตองไม

ปฏิเสธงานที่ผูใหญมอบหมาย ถึงแมวาจะทําไดหรือไมก็ตาม ตองรับไวกอน

แลวนํามาศึกษาวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร หากเร่ืองใดดําเนินการ 
ไดก็รีบดําเนินการในทันที แตเร่ืองใดดําเนินการไมไดก็เรียนทานใหทราบวา 

เกินความสามารถของเรา แลวแนะนําทานวาควรทําอยางไร ตนเปนคนทํางาน 
    เร็วและใจรอน ประกอบกับตองทํางานรวมกับผูใหญที่สวนใหญใจรอนเชนกัน  
    จึงตองเนนการทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
 
สํานักการประชุม  :  ทานเลขาธิการวุฒิสภามีเทคนิคหรือวิธีการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

เฉพาะหนาในการปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมวุฒิสภาอยางไร 
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เลขาธิการวุฒิสภา  : งานดานการประชุมเปนงานที่มีความสําคัญ การประชุมในแตละครั้งจะพบ 

          ปญหาเฉพาะหนามากมาย ดังนั้น คนทํางานดานการประชุมตองคิดไกลและ 

    มองในมุมกวาง จึงจะทําใหเราสามารถวางแผนการแกไขปญหาไวลวงหนาได   

    โดยการจําลองภาพเหตุการณในวันประชุมวาเร่ืองใดจะเปนปญหาและ 

    อุปสรรคในการดําเนินการประชุม ซึ่งในปจจุบันกอนมีการประชุมวุฒิสภา 

    ทุกคร้ังจะมีการประชุมรวมกันระหวางประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 

    ทั้ง ๒ ทาน  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  เลขาธิการ 

    วุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และเจาหนาที่ของสํานักการประชุม เพ่ือหารือ 

    และวางแผนการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่ไดบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

    วุฒิสภา โดยประเมินสถานการณการประชุมไวลวงหนา นําเสนอปญหาที่จะ 

    เกิด และวางแนวทางแกไขปญหาไวลวงหนา เชน หากเร่ืองใดคาดวาจะมี 
    ผูอภิปรายหลายคนก็จะเสนอใหประธานกําหนดระยะเวลาการอภิปราย 

     ของสมาชิกวุฒิสภา หรือเร่ืองใดที่ยังเปนปญหา หรือมีขอโตแยงอยู แลวยังหา 

    ขอสรุปไมไดก็เสนอใหเล่ือนการพิจารณาเรื่องนั้นออกไปกอน เปนตน 
     ประกอบกับอาศัยประสบการณที่ ส่ังสมมาเปนเวลานานมากกวา  

    ๓๖ ป  จึงมีความเขาใจ รูทันเหตุการณ และปญหาที่จะเกิดข้ึน จึงสามารถ 
    คิดหาแนวทางการแกไขปญหาได  อีกทั้ง ตองใชไหวพริบและเปนคน 

    ชางสังเกตเพื่อหาตัวชวยในเรื่องท่ีตนเองไมอาจแกไขสถานการณได  

    ในกรณีที่ประชุมมีปญหาถกเถียงเรื่องใดที่ไมสามารถหาขอยุติได เชน ปญหา 

    เร่ืองขอกฎหมาย ขอบังคับการประชุมเราตองพิจารณาดูวาสมาชิกทานใดเปน 

    ผูที่มีความรูในเรื่องที่เปนปญหานั้น และเปนผูที่สมาชิกสวนใหญใหความ 

    เคารพและเชื่อถือ เราตองประสานใหสมาชิกทานนั้นชวยอภิปรายชี้นําสมาชิก 

    ใหเขาใจถูกตองตรงกัน จนสามารถยุติปญหานั้นได ซึ่งเปนเทคนิคสําคัญที่ใช 

    ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาระหวางการประชุม 
 
สํานักการประชุม  :   ขอใหทานเลขาธิการวุฒิสภาเลาถึงประสบการณในการทํางานดานการประชุม 

    วามีเหตุการณใดที่ทําใหทานรูสึกประทับใจ 
 
เลขาธิการวุฒิสภา  : เหตุการณที่สรางความประทับใจมากที่สุดคือ เร่ืองการตรวจสอบองคประชุม 
    กอนการลงมติเร่ืองใดๆ ทั้งที่ประชุมวุฒิสภา และในที่ประชุมรวมกันของ  

    รัฐสภา ซึ่งทุกครั้งที่ประธานเรียกตรวจสอบองคประชุม ตนจะตองรีบสั่งการให 

    เจาหนาที่ของสํานักการประชุมตามสมาชิกในที่ตาง ๆ บริเวณรอบหองประชุม 

    เพ่ือมาเสียบบัตรแสดงตนใหทัน โดยเฉพาะในการประชุมรวมกันของรัฐสภา 

    การตรวจสอบองคประชุมจะมีความกดดันเปนพิเศษ เพราะเปนเทคนิคทาง 
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    การเมืองระหวางฝายรัฐบาลและฝายคาน การประเมินจํานวนองคประชุม 

    ทําไดยาก จึงมีความตื่นเตนกับผลการตรวจสอบองคประชุมทุกครั้ ง   

    ทั้งนี้ เพราะตองการใหองคประชุมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงมีความ 

    ประทับใจในเรื่องการตรวจสอบองคประชุมมากที่สุด  

 
สํานักการประชุม  :   ในวาระที่ทานเลขาธิการวุฒิสภาจะเกษียณอายุราชการในปนี้  ทานตองการ 

    ฝากขอคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการประชุม  และอยากเห็นการ 

    ปฏิบัติงานดานการประชุมในอนาคตเปนอยางไร    
 
เลขาธิการวุฒิสภา  :  ขอใหเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานดานการประชุมทํางานในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ  

    เพราะถึงแมวาปญหาในที่ประชุมสวนใหญจะเปนปญหาเฉพาะหนา แตใน 

    บางเรื่องบางกรณีก็สามารถคาดเดาสถานการณ และปญหาที่จะเกิดขึ้นได   

    หากเราทํางานเชิงรุกโดยการจําลองภาพเหตุการณ และคาดการณเก่ียวกับ 

    ปญหาที่จะเกิดขึ้น แลวเตรียมวิธีการแกไขปญหาไวลวงหนาแลว จะสามารถ 

    แกไขปญหานั้นไดทันตอเหตุการณ ทําใหการประชุมสามารถดําเนินไปไดอยาง 

    ราบรื่น 

      สุดทายขอฝากวา การทํางานที่ดีตองมีการจัดลําดับความสําคัญวา 

     ส่ิงใดควรทํากอนหรือส่ิงใดควรทําหลัง  และตองทํารายการงานตาง ๆ ที่อยูใน 

     ความรับผิดชอบของตนวาไดดําเนินการครบถวนแลวหรอืไม (check list) 
 
สํานักการประชุม  :    สุดทายนี้ ขอขอบคุณทานเลขาธิการวุฒิสภาเปนอยางย่ิง ที่ทานไดสละเวลา 

    อันมีคามาเลาถึงประสบการณและเทคนิคในการทํางาน รวมทั้งใหขอคิดเห็น 

    ดีๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน สํานักการประชุมจะไดนําคําแนะนําและ 

    ขอคิดเห็นของทานไปเปนแนวทางในการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชน 

    แกราชการตอไป./ 
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